

คู่มือออนไลน์

(26 สิงหาคม 2560)

โดย ธรรมาธิปติ

ลงทุนใน FOREX จะดีมั๊ย

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณจีว เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 เวลา 23.30 น. กทม เพศชาย

คำถามแรก สนใจการลงทุนในตลาด FOREX ขายของใน AMAZON ทำได้มั๊ยครับ ความสำเร็จมากมั๊ยครับ

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณจีว ผมขออธิบายให้ท่านผู้อ่านบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจคำว่า FOREX เสียก่อน เพื่อจะได้เข้าใจคำตอบของผมได้ง่ายขึ้น

FOREX ย่อมาจากคำว่า Foreign Exchange แปลความหมายก็คือ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก็จะต้องมีผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย แต่ที่มากไปกว่านั้น ก็คือจะต้องมี โบรกเกอร์ หรือ นายหน้าตัวแทน

ถ้าไรจากการเล่น FOREX ขึ้นอยู่กับ ราคาของสกุลเงินต่างๆที่ขยับขึ้น หรือ ลง และขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกซื้อ หรือ เลือกขาย ได้ถูกจังหวะ หรือ เลือกถูกตัวหรือไม่

ถ้าจะว่าไป ก็เหมือนกับเล่นการพนันในบ่อน ก็จะต้องรู้ว่า จะพนันด้านไหน แต่ในระบบ FOREX คุณจะไม่ว่า คุณกำลังต่อสู้กับใคร และอัตราแลกเปลี่ยนสามารถจัดการได้หรือไม่ ผมจึงมองว่า โอกาสที่คุณจะแพ้ น่าจะมากกว่าโอกาสที่คุณจะชนะ โดยที่เจ้าของบ่อน คือ โบรกเกอร์ จะเป็นคนที่รับทรัพย์อยู่คนเดียวจากค่าตั้ง ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะก็ตาม

ถามว่า เราสามารถจะคาดการณ์ค่าของเงิน ว่าจะขึ้นหรือลงได้แม่นยำมากน้อยแค่ไหน การคาดการณ์นั้น ใครๆก็สามารถจะคาดการณ์ได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจ แต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจก็ไม่ส่งผลโดยตรงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศนั้น ซึ่งท่านผู้อ่านก็คงจะเคยรับทราบข่าวนี้มาแล้ว

ดังนั้น การคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนให้ตรงและถูกต้องเป็นเรื่องที่ยากมาก ยกเว้นพวกที่มีเงินหนาหลายๆ และทุ่มเงินลงไปเพื่อปั่นค่าเงิน เช่น จอร์จ โซรอส

แต่หากคุณจะลงไปเล่น FOREX คุณก็อาจจะเพียงแต่เก็บเล็กเก็บน้อย ทีละ 5 สตางค์ 10 สตางค์ไปเรื่อยๆ

แบบนี้ ผู้เล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยจะยังมองเห็นอะไรมากกว่า

ขณะนี้ ดาวเสวยอายุของคุณกำลังกระตุ้นให้คุณเกิดความรู้สึกอยากจะเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง หรือทำอะไรใหม่ๆ เรื่อง FOREX จึงเข้ามาหาคุณในจังหวะนี้

แม้ว่า คุณจะมีดวงในเรื่องการเสี่ยงโชค หรือ การพนันอยู่บ้าง แต่ก็มีโอกาสที่จะเสียหายอย่างไม่คาดคิดด้วยเหมือนกัน และอาจจะหนักหนาเสียด้วย เหมือนดวงแบบตุ๊กตาล้มลุก คือพอได้แล้วจะต้องเสีย จึงต้องเตือนสติตัวเองอยู่เสมอทุกครั้งที่ไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดวงปีของปีนี้ของคุณไม่ค่อยดี และในอนาคตปีสองปีข้างหน้า ปัญหากำลังรอคุณอยู่ครับ จึงไม่แนะนำ

คำถามที่สอง ถ้าไม่ลงทุนในข้อแรก ปลีกวิเวกไปอยู่วัดดีกว่ามั๊ย ที่ถามเพราะช่วงนี้เกิดลี้ภัยครับ

คุณเป็นคนประเภทสองบุคลิก บางอารมณ์คุณรู้สึกอยากจะสันโดษเอามากๆ เพราะจิตใจถูกครอบงำด้วยดาวเสาร์(๗) ดาวแห่งความสันโดษ โทษทุกข์ และ ถูกจำกัด ในขณะที่เดียวกัน คุณก็เป็นคนชอบสังคม ชอบสนุกสนาน และ มักจะมีโชคจากการเข้าสังคม

นอกจากนี้ คุณก็ยังเป็นคนขี้เบื่อ หรือ เบื่ออะไรง่าย ๆ

จึงคิดว่าคุณไม่น่าจะเหมาะกับการบวชตลอดชีวิต อาจจะบวชได้ไม่นาน แต่หากคุณตั้งใจจริงๆ ก็นับว่าเป็นกุศลมาก ผมขอสนับสนุน ไม่ว่าจะบวชได้นานแค่ไหนก็ตาม

คำถามสุดท้าย จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆอะไรขึ้นบ้างครับ

ในพื้นที่ตาของคุณบอกว่า คุณต้องเคยเจออุบัติเหตุทางรถที่ทำให้ตื่นเต้นตกใจมาก แต่ตัวคุณเองอาจจะไม่เป็นอะไรมาก

สิ่งที่จะต้องเตือนก็คือ ในปีพ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เสาร์(๗)จะโคจรมาทับเสาร์(๗)เดิมของคุณอีกครั้ง ช่วงเวลานั้น จะเหมือนกับคุณจะย้อนเวลากลับไปเริ่มต้นรอบของเสาร์(๗)อีกครั้งหนึ่ง ก็ขอให้คุณใช้ความระมัดระวังในการขับรถ การเดินทางให้มากเป็นพิเศษ ถ้าเป็นไปได้ก็หมั่นสวดมนต์ ทำบุญ ทำกุศล ปฏิบัติธรรม และ หลีกเลี่ยงการทำอะไรที่เสี่ยงอันตราย

ขอให้คุณโชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ จี๊ว ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมมีจดหมายค้างอยู่อีก 2 คิวเท่านั้น หากท่านผู้อ่านเขียนเข้ามาถามตอนนี้ ก็จะได้รับการพยากรณ์อย่างค่อนข้างเร็ว ไม่ต้องรอนาน

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ ภูวนิ ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

